

Số: 199/BC-UBND

Xuân Lộc, ngày 06 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

#### I. Đặc điểm tình hình chung

##### 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện

Huyện Xuân Lộc nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp huyện Định Quán; phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận; phía Tây giáp TP. Long Khánh. Có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 14 xã. Diện tích tự nhiên là 72.719,48 ha, chiếm 12,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Đồng Nai, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 58.795 ha chiếm 81,9% diện tích tự nhiên huyện Xuân Lộc. Dân số là 235.083 người, chiếm khoảng 9,6% so với dân số tỉnh Đồng Nai, mật độ dân số 318 người/km<sup>2</sup>.

##### 2. Thuận lợi

Huyện có Quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết - TP. Hồ Chí Minh và đường sắt Bắc Nam đi qua; trung tâm hành chính huyện đặt tại thị trấn Gia Ray là đầu mối của các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực, cách TP. Hồ Chí Minh 100 km về phía Tây Nam và TP. Phan Thiết 100 km về phía Đông, tạo cho Xuân Lộc có lợi thế về phát triển kinh tế hướng ngoại với các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Nai và mở rộng mối giao lưu giữa Đồng Nai với các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành của huyện, có phân công cụ thể theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện; quyết tâm cao của chính quyền địa phương và Nhân dân khi triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch 97-KH/TU của Tỉnh ủy đã tác động tích cực đến việc thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện công tác khuyến nông, khuyến nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT, thâm canh, sử dụng mô hình tưới tiết kiệm, cơ giới hóa trong các khâu thu hoạch, tách hạt... đã tạo đà thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ngày càng mang lại giá trị kinh tế cao.

Nhân dân huyện Xuân Lộc có truyền thống đấu tranh cách mạng, trong chiến tranh giải phóng dân tộc là huyện được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang"; trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân Xuân Lộc có truyền thống cần cù, sáng tạo, là huyện luôn đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới".